



กลับบ้านวันแรกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาฤกษ์ ● 3อธิบดื่อบอ้อน-แต่งเข่ากรูรับสภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งเป็นวันแรกในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการระดับสูงสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับแต่งตั้งโยกย้ายรวม 7 ตำแหน่ง บรรดาข้าราชการที่กระทรวงคมนาคมก็คลั่งตั้งแต่เช้าครู่ บรรดาผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับมาทำงานที่กระทรวงคมนาคม อาทิ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) และ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดฯ อธิบดีอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รวมทั้ง นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม อธิบดีอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.)



ต่างทยอยขนของส่วนตัวเดินทางเข้าทำงานอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ช่วงบ่ายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯตามปกติ ทุกวันอังคาร

ขณะที่นายวิชา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) อธิบดีผู้ตรวจฯ ได้กราบสักการะพระพุทธรูปกรมคมนาคมบพิตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯก่อนเดินทางไปเริ่มงานซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างคับคั่งและอบอุ่นจากผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จท. แต่ยังไม่ได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมเจ้าท่า เนื่องจากถือฤกษ์ทำพิธีสักการะวันที่ 2 ต.ค. ทั้งนี้เมื่อเดินทางถึงกรมเจ้าท่านายวิชาได้มอบนโยบายผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จท.ทันที





ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนที่กรมขนส่งฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีฯ. อติดรองปลัดกระทรวงฯ ไหว้สักการะ พระพุทธสิริประสิทธิ์นิรภัยวิกรมอุดมมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ขบ. ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลและเอาฤกษ์เอาชัย โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการต้อนรับอย่างอบอุ่น ขณะเดียวกันจอ LED ประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้บริเวณ อาคาร 1 และอาคาร 6 ได้ขึ้นภาพและข้อความว่า “กรมการขนส่งทางบก ยินดีต้อนรับท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก”

นายจิรุตม์กล่าวว่า ดีใจที่ได้กลับบ้านเพราะถูกคลุ้มคลั่ง ขบ. 13 ปี เมื่อคืนหลับสบายดีไม่รู้สึกตื่นเต้น วันนี้มีการกิจกรรม ประชุมกับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ค่อยด้วยช่วง บ่ายเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่กระทรวงฯ ทำให้ต้องนัด ประชุมผู้บริหารขบ. วันที่ 2 ต.ค. เพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วน ที่รมว.คมนาคมสั่งการเช่น มาตรการตรวจสอบ (เช็กกิ้ง พอยต์) รถโดยสารสาธารณะ และผู้ขับขีรถโดยสารสาธารณะ



ทั่วประเทศ รวมทั้งมาตรการ ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากนั้นจะนัด ประชุมใหญ่มอบนโยบาย สำนักงานขนส่งจังหวัดและ สาขาทั่วประเทศต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านนายสรายุทธ ทรงศิริไธ อธิบดีทล. เข้าทำงานประมาณ

09.00 น. โดยสักการะพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ทล. และศาลพระภูมิ ศาลดา ศาลยาย จากนั้นเป็นประธาน ประชุมเรื่องงบประมาณปี 63 ของ ทล. ช่วงบ่ายร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่กระทรวงฯ โดยทล.ไม่ได้จัดเตรียมงาน ด้อนรับนายใหม่ เนื่องจากเข้าทำงาน ไม่เป็นทางการและไม่แจ้งกำหนดการ ล่วงหน้ามีเพียงลูกน้องคนสนิทและ ข้าราชการบางส่วนมาต้อนรับแต่ก็อบอุ่น ทั้งนี้วันที่ 2-4 ต.ค. นายสรายุทธ มีกำหนดเดินทางร่วมคณะกับนายศักดิ์ สยาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาเพื่อการพัฒนาเขต เศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 9 หรือเจซีซีที่กรุงเนปิดอว์ เมียนมา จะเข้าปฏิบัติงานที่ ทล.เป็น ทางการวันที่ 8 ต.ค. นายสรายุทธ ให้สัมภาษณ์สั้น ๆ ว่า เมื่อ คืนหลับสบายดี ไม่ได้กังวลอะไรพร้อมทำงานอยู่แล้ว ตอนเช้า ตื่นมาทำงานปกติ 9 โมง.